

# คำสั่งนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

## นายวิเชียร สุขนรประทีป

### แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

#### ณ อาคารเนกประอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเกษม

#### เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเกียรติทุกท่าน

ตามที่เทศบาลตำบลท่าเกษม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษมครบตามจำนวนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและในวันประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว นั้น

กระผม นายวิเชียร สุขนรประทีป ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ให้ทราบ ว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกรจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าเกษม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่เทศบาลเมืองในอนาคต โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม สรุปได้ ๙ ด้าน ดังนี้

#### ๑.นโยบายการบริหารทั่วไป

นำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นสะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้

ความสามารถในการบริการประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งตามหลักธรรมาภิบาล

## ๒. นโยบายทางเศรษฐกิจ

พัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความเจริญ สร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมงานเทศกาลตามวัฒนธรรม ประเพณีประจำปี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

## ๓. นโยบายทางสังคม

ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่น ให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ ควบคุมดูแลสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพิ่มการตรวจตราในชุมชนทั้งกลางวันและกลางคืน ลดการเสพยาและสิ่งมีนเมา ควบคุมการเล่นการพนันทุกประเภท จัดตั้งองค์กรชุมชนให้ครอบคลุมครบถ้วน ในพื้นที่ในเขตเทศบาล ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาล ให้มีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น จัดหาผู้นำการออกกำลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามความเหมาะสม

## ๔. นโยบายการเมือง

สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอำนาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่างๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาเทศบาลไปทัศนศึกษาและดูงานในและนอกประเทศ สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่นๆ

## ๕. นโยบายด้านการศึกษา

พัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีปัญญา ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรการศึกษาให้ยึดในจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนากีฬาและดนตรีในโรงเรียน สนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาล การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

## ๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้เพียงพอ ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยต่างๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ทำงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวัง

อาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อบรมและสนับสนุนหน่วย อ.ป.พ.ร. ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร ยานพาหนะให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ อื่นๆ

### ๗.นโยบายด้านสาธารณสุข

นำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะอย่างเพียงพอ ป้องกันเหตุของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันยาเสพติดในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส

### ๘.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย สวยงาม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา แหล่งน้ำชุมชน สนามกีฬา ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ทำเนียบชะลอความเร็วในเขตชุมชนหนาแน่น ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง จะขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

### ๙.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม เผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความสำคัญ แก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น การรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่เดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัตถุโบราณในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้พระภิกษุมอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่างๆ

นโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มีความมั่นใจว่า ผมจะบริหารงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคืองบประมาณเทศบาลทุกบาททุกสตางค์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระผมในครั้งนี้

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

